

CHỈ THỊ

**V/v khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các DNNN
thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế
của thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Chỉ thị số 500/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, ngày 14-9-1995, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản số 2674/UB-KT triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các sở ban ngành và quận, huyện của thành phố.

Theo đó, các sở ban ngành và quận, huyện đã nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các DNNN thuộc phạm vi mình phụ trách, gửi về Tiểu ban đổi mới doanh nghiệp của thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, báo cáo Chính phủ, theo tiến độ và thời gian quy định.

Riêng đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố thời gian qua tiến hành còn chậm. Hiện tại thành phố vẫn còn duy trì hệ thống các Công ty dược quận, huyện, trong đó có nhiều Công ty dược có vốn kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận rất thấp, qui mô hoạt động nhỏ, không có khả năng phát huy vai trò chủ đạo của DNNN trong lĩnh vực phân phối dược phẩm và không đủ khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác để tồn tại và phát triển.

Nhằm xúc tiến nhanh việc sắp xếp lại các DNNN thuộc lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế ở thành phố và các quận, huyện theo Chỉ thị 500/TTg ngày 25-8-1995 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 6499/TCCB ngày 12-9-1995 của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Sở Y tế và các quận, huyện cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế thuộc phạm vi mình phụ trách, thông qua tiểu ban đổi mới doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN nói trên phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Chỉ thị 500/TTg ngày 25-8-1995, của Bộ Y tế tại công văn số 6499/TCCB ngày 12-9-1995 và của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 2674/UB-KT ngày 14-9-1995 :

- Khi sắp xếp, tổ chức lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế, phải kết hợp chặt chẽ với việc xóa bỏ dần chế độ trực tiếp quản lý DNNN của sở, ngành và quận, huyện như hiện nay, đồng thời sắp xếp theo hướng không để tồn tại các DNNN cấp quận, huyện và không để nhiều doanh nghiệp có cùng chức năng hoạt động trên cùng một ngành trên địa bàn.

- Đối với các Công ty dược phẩm có vốn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thì hợp nhất lại thành Công ty có Hội đồng quản trị, với số vốn pháp định không được ít hơn 30 tỷ đồng, nhằm tăng cường sức mạnh về vốn, cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự, đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực, có đủ khả năng giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm ; đồng thời thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Chấm dứt tình trạng tư nhân núp bóng DNNN để kinh doanh, lũng đoạn thị trường dược phẩm, kinh doanh dược phẩm giả, kém chất lượng.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả (lãi liên tiếp 3 năm gần đây), có công nghệ tiên tiến, có thị trường tiêu thụ ổn định... nếu thấy không nhập vào Tổng Công ty hay DNNN có Hội đồng quản trị và cần thiết phải duy trì thì tạm thời giữ nguyên.

- Cổ phần hóa DNNN đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần đầu tư 100% vốn.

- Đối với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi và phát triển thì lập phương án thanh lý giải thể hoặc phá sản.

3/ Triển khai thực hiện :

- Từng quận, huyện lập phương án tổ chức, sắp xếp lại các DNNN kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế thuộc phạm vi mình phụ trách theo các quy định nói trên gửi về Tiền ban đổi mới doanh nghiệp thành phố (Ủy ban Kế hoạch thành phố), đồng gửi Sở Y tế thành phố trước ngày 30-4-1996.

- Sở Y tế thành phố trao đổi thống nhất với các quận, huyện về phương án trên và tổng hợp thành phương án tổng thể sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới các Công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế của quận, huyện và thành phố gửi về Tiền ban đổi mới doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30-6-1996.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Y tế và các ban, ngành thành phố có liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện tốt chỉ thị này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Vân

